



สิทธิผู้ค้าประกัน เมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้

ทุกครั้งที่เกิดการเบี้ยวหนี้ ผู้ค้าประกันมักเสียเปรียบเจ้าหนี้และต้องแบกภาระหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อ อย่างไรก็ตาม มีความพยายามแก้ไขและผลักดันกฎหมายหลายฉบับออกมา เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ค้าประกันให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น โดยกำหนดให้ธุรกิจหลายประเภทเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยการค้าประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น แม้ว่าผู้ค้าประกันจะมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ แต่หากบุคคลที่เราไปค้าประกันให้ ไม่ยอมชำระหนี้ตามสัญญา ผู้ค้าประกันก็มีสิทธิขอให้เจ้าหนี้ติดตามเรียกลูกหนี้มาชำระหนี้ก่อนตนได้ เว้นแต่ลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย หรือไม่ปรากฏว่าอยู่ที่ใด และหากผู้ค้าประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้มีหนทางที่จะชำระหนี้ได้และการบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่เป็นการยาก เจ้าหนี้จะต้องบังคับการชำระหนี้รายนั้นมาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน

กฎหมายค้าประกัน ผู้ค้าประกันจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและความเป็นธรรมมากขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบในภาระหนี้สินแทนลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น ดอกเบี้ยที่เกิดจากการผิดนัด ผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบโดยที่ผู้ค้าประกันไม่รู้เลยว่าลูกหนี้ไม่ได้จ่ายเงิน พอรู้ตัวอีกทีก็พบว่าหนี้สินนั้นเพิ่มขึ้น หรือกรณีสัญญาที่กำหนดให้ผู้ค้าประกันเป็นลูกหนี้ร่วม ผลทำให้เจ้าหนี้จะเรียกเงินจากฝ่ายไหนก่อนก็ได้

ผู้ค้าประกันจะได้รับการคุ้มครองดังนี้

- การค้าประกันนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไข (เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการค้าประกันบุคคล) ต้องกำหนดรายละเอียดของหนี้และขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ค้าประกัน รวมทั้งจำกัดความรับผิดชอบของผู้ค้าประกันไว้เฉพาะหนี้ตามสัญญานั้น (จะต้องระบุว่าผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบใน วงเงินไม่เกินเท่าไร)

- กำหนดให้ข้อตกลงที่ให้ผู้ค้าประกันรับผิดชอบเกี่ยวกับลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมเป็นโมฆะ (สัญญาค้าประกันที่กำหนดให้ผู้ค้าประกันเป็นลูกหนี้ร่วมไม่มีผลใช้บังคับ ผลคือเจ้าหนี้จะต้องไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน จนกระทั่งลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้แล้วจึงค่อยมีเรียกร้องกับผู้ค้าประกัน)



กรมประชาสัมพันธ์
PRD
THE GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

- กำหนดให้ข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าประกันที่แตกต่างไปจากบทบัญญัติลักษณะค้าประกันเป็นภาระแก่ผู้ค้าประกันเกินสมควร ให้ข้อตกลงนั้นมีผลเป็นโมฆะ (จะกำหนดสัญญา นอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ ที่ทำให้ผู้ค้าประกันเสียเปรียบไม่ได้)

- เพิ่มเติมหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผู้ค้าประกันเมื่อลูกหนี้ผิดนัด และผลกรณีเจ้าหน้าที่ได้บอกกล่าว และกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ค้าประกันในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดได้ (ผลคือเวลา ลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ค้าประกัน ภายใน 60 วัน เพื่อให้ผู้ค้าชำระหนี้ เพื่อไม่เกิด ดอกเบี้ยในกรณีผิดนัด โดยที่ผู้ค้าฯไปเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้ภายหลัง หากไม่แจ้งผู้ค้าไม่ต้อง รับผิดชอบ)

- ให้ผู้ค้าประกันได้รับประโยชน์จากการที่เจ้าหน้าที่กระทำการใดๆ อันมีผลเป็นการลด จำนวนหนี้ให้แก่ลูกหนี้ด้วย รวมทั้งกำหนดให้ข้อตกลงที่เป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ค้าประกันเป็น โมฆะ (ถ้าเจ้าหน้าที่ลดหนี้ให้ลูกหนี้ก็มีผลถึงผู้ค้าประกัน แต่ถ้าเป็นผลเสียแก่ผู้ค้าฯจะใช้บังคับไม่ได้)

- กำหนดให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในหนี้อันมีกำหนดเวลาแน่นอน หาก เจ้าหน้าที่ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ และห้ามกำหนดข้อตกลงไว้ล่วงหน้าให้ผู้ค้าประกันยินยอมที่จะ เป็นประกันหนี้ต่อไป แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะผ่อนชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้แล้ว (ผลคือ การขยายเวลาการ ชำหนี้ หรือการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องขอความยินยอมจากผู้ค้าฯ มิฉะนั้นผู้ค้าฯจะพ้นจากการเป็น ผู้ค้าฯทันที)

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : กระทรวงยุติธรรม www.moj.go.th/view/54550 ข่าวจริงประเทศไทย

<https://shorturl.asia/e25xH> สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัด

กรุงเทพมหานคร <https://shorturl.asia/eEnJ5>